

# สนพ. จัดกิจกรรมวันเด็กประหยัดพลังงานที่ราชบุรี ปลูกพลังคิดส์ ปลูกจิตสำนึกที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ พลังคิดสะกิดโลก



11 มกราคม 2557 สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี - สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สนพ. จัดกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิดรวมฮีโร่พลังคิด วันเด็กประหยัดพลังงาน 2557 ในโครงการพลังคิดสะกิดโลก เพื่อปลูกกระแสเยาวชนให้หันมาเห็นคุณค่าพลังงานและช่วยอนุรักษ์พลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ภายในงานมีกิจกรรมบนเวทีและเกมอนุรักษ์พลังงาน ให้เยาวชนได้ร่วมลุ้นรางวัล อาทิ การประกวดคำขวัญ “เด็กไทย เริ่มคิด เริ่มลดใช้พลังงาน เพื่อชาติยั่งยืน” วาดภาพระบายสีงานจัดให้มีขึ้นวันที่ 11 มกราคม 2557 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี



นายเสมอใจ สุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สนพ. กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 นี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ร่วมกับจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันเด็ก ภายใต้แนวคิด รวมฮีโร่พลังคิด วันเด็กประหยัดพลังงาน 2557 โดยมีคำขวัญว่า “เด็กไทย เริ่มคิด เริ่มลดใช้พลังงาน เพื่อชาติยั่งยืน” ภายในงานได้จัดกิจกรรมความบันเทิงและเกมร่วมสนุกที่สอดแทรกวิธีการประหยัดพลังงาน ให้เยาวชนสามารถนำกลับไปปฏิบัติทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน โดยมีเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท มีกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ บิงโกพลังคิด จัดประกวดคำขวัญประหยัดพลังงาน วาดภาพระบายสีถ่ายทอดถึงวิธีการประหยัดพลังงานของตนเอง โดยมีของที่ระลึกมอบให้เด็กๆ มากมาย ได้แก่ เสื้อยืดพลังคิดสะกิดโลก ถุงผ้าพลังคิดสะกิดโลก หมวกกระดาษพลังคิดสะกิดโลก กระติกน้ำพลังคิดสะกิดโลก ลูกโป่ง พลังคิดสะกิดโลก ดินสอ ปากกา และตุ๊กตา ฯลฯ กิจกรรมบนเวทีประกอบด้วย การแสดงของเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาล มินิคอนเสิร์ต การแสดงของศิลปิน อาทิ ซี ศิววัฒน์ โชติชัยชรินทร์ เอมมี กลิ่นประทุม และดี.เจ.พล่ากุ่ม วรชาติ ธรรมวิจิตร กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2557 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี

“การจัดงานในปีนี้เป็นผลมาจากที่รัฐบาลได้มอบนโยบายการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่ต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน มีการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก และให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้

พลังงาน” นายเสมอใจ กล่าว

กิจกรรมวันเด็กภายใต้แนวคิดรวมฮีโร่พลังคิด วันเด็กประหยัดพลังงาน 2557 ในโครงการพลังคิดสะกิดโลก จัดให้มีขึ้นเพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ได้มาร่วมกันคิด ร่วมกันนำความรู้ วิธีการและเทคนิคการประหยัดพลังงานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ลงมือปฏิบัติทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เพราะเด็กเป็นอนาคตของชาติ หากเด็กเกิดจิตสำนึก เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน ประเทศไทยก็จะเกิดความยั่งยืนและมั่นคงด้านพลังงาน